
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลดงเย็น 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจ าปี 2566  

ครั้งที่ 2 /2566 
วันอังคาร ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. 

ณ. ห้องประชุม 201 ชั้น 2 ส านักงานเทศบาลต าบลดงเย็น 
******************************************************************** 

ผู้เข้าประชุม 
1. นางมะลิวรรณ์ สุพร  ประธานสภาเทศบาลต าบลดงเย็น 
2. นายอรัณย์ธรรม ค านนท์  รองประธานสภาเทศบาลต าบลดงเย็น 
3. นางฐนิดา  ดีดวงพันธ์ เลขานุการสภาเทศบาลต าบลดงเย็น 
4. นายจันหอม  ดีดวงพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเย็น 
5. นางจุฑารัตน์  กลางประพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเย็น 
6. นางสาวธนวรรณ การสุวรรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเย็น 
7. นายสัญญา  ถุดทิง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเย็น 
8. นายสมบูรณ์  จูมนา  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเย็น 
9. นายอุดร  ดีดวงพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเย็น 
10. นายวิลัย  พันทะ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเย็น 
11. นางสาวพรสวรรค์ ดีดวงพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเย็น 
12. นายสุขสวัสดิ์ ดีดวงพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเย็น 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายอุทิน   จันทะโสม นายกเทศมนตรีต าบลดงเย็น 
2. นายโฮม  ดีดวงพันธ์ รองนายกเทศมนตรีต าบลดงเย็น 
3. นายสมหวัง  ดีดวงพันธ์ รองนายกเทศมนตรีต าบลดงเย็น 
4. นายดาธรรม  ดีดวงพันธ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลดงเย็น 
5. นายเสย  รุ่งโรจน์  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลดงเย็น 
6. นายวิวัฒนช์ัย  เรชิวงค์  ปลัดเทศบาลต าบลดงเย็น 
7. นายพงศ์รพี  ดีดวงพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
8. นางสาวธัญญาภรณ ์ ชาเสน  พนักงานจ้างเหมาบริการ  
 
เริ่มเวลาประชุม  09.00 น.  
นางฐนิดา ดีดวงพันธ์  เลขานุการสภาเทศบาล เมื่อที่ประชุมมาครบองค์ประชุมแล้ว ดิฉันขอกราบเรียนเชิญ          
นางมะลิวรรณ์ สุพร ประธานสภาฯ ประกอบพิธีเพ่ือแสดงความเคารพต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์                 
ขอเรียนเชิญค่ะ 

นางมะลิวรรณ์ สุพร ร้องเพลงชาติ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ที่ประชุมพร้อมกันพนมมือกล่าวสวดมนต์        
(ประธานสภาฯ)  ไหว้พระ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี 
    (เมื่อประธานสภาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเสร็จ) 
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นางฐนิดา  ดีดวงพันธ์  บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ดิฉันขอกราบเรียนเชิญท่านมะลิวรรณ์ สุพร ประธานสภา 
(เลขานุการสภาฯ) เทศบาลต าบลดงเย็น กล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระต่อไป            
   ขอเรียนเชิญค่ะ 
   (นางมะลิวรรณ์ สุพร ประธานสภาเทศบาลต าบลดงเย็นขึ้นท าหน้าที่ประธาน) 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

นางมะลิวรรณ์ สุพร วันนี้ท่านรองสมหวัง ดีดวงพันธ์ ติดประชุมที่อ าเภอไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ค่ะ  
(ประธานสภาฯ)    

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลดงเย็น 
   - รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลดงเย็น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2566 
   ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2566    

นางมะลิวรรณ์ สุพร  ขอให้สมาชิกทุกท่านได้ตรวจดูรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลดงเย็นสมัยสามัญ    
(ประธานสภาฯ)  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 4 สิงหาคม  2566 

ที่ประชุมสภาฯ  ที่ประชุมตรวจรายงานการประชุม 

นางมะลิวรรณ์ สุพร  เมื่อสมาชิกทุกท่านได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว มีท่านใดจะเสนอแก้ไขรายงาน
(ประธานสภาฯ)  เพ่ิมเติมหรือไม่ เชิญค่ะ 

(ที่ประชุมสภาฯ)  -ไม่มี-        

นางมะลิวรรณ์ สุพร  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดขอเสนอแก้ไขรายงานการประชุม ดิฉันขอมติที่ประชุม  
(ประธานสภาฯ)  เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลดงเย็น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1  
   ประจ าปี 2566  ลงวันที่  4 สิ งหาคม  2566 ถ้าท่ านใดเห็นชอบรับรองรายงาน          
   การประชุมให้ยกมือค่ะ  

   - รับรองรายงานการประชุม 11  เสียง 
   - ไม่รับรอง     - เสียง 
   - งดออกเสียง    1 เสียง 
   เมื่อเวลา  09.10 น. 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

นางมะลิวรรณ์ สุพร 3.1 ญัตติ เรื่องร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567       
(ประธานสภาฯ)  วาระท่ี 1 (ขั้นรับหลักการ) 
   (นายอุทิน จันทะโสม นายกเทศมนตรีต าบลดงเย็น) ผู้เสนอกระทู้ถาม 
   ขอเชิญท่านนายกอุทิน จันทะโสม นายกเทศมนตรีต าบลดงเย็น เสนอกระทู้ถามต่อที่ประชุม
   ค่ะ  



       -3- 

นายอุทิน จันทะโสม กราบเรียนท่านประธาน และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเย็นทุกท่าน กระผมนายอุทิน 
(นายกเทศมนตรีต ำบล จันทะโสม นายกเทศมนตรีต าบลดงเย็น บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาล                                  
ดงเย็น)   ต าบลดงเย็น ได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาเทศบาล             
   ต าบลดงเย็นอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลต าบลดงเย็น จึงขอชี้แจง
   ให้ท่านประธาน และสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการ             
   และแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังต่อไปนี้  

  1. สถานะการคลัง 
   1.1 งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2566 องค์กรปกครอง 
  ส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้ 
   1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 31,886,116.69 บาท 
   1.1.2 เงินสะสม จ านวน 103,233,101.76 บาท 
   1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 12,843,880.09 บาท 
   1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 0 โครงการ 
   รวม 0.00 บาท 
   1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 0 โครงการ รวม           
   0.00 บาท 

   1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 0.00 บาท 

  2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   2.1 รายรับจริง จ านวน 83,745,382.97 บาท ประกอบด้วย 
   หมวดภาษีอากร     จ านวน 197,122.71 บาท 
   หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  จ านวน 133,059.00 บาท 
   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน    จ านวน 168,202.17 บาท 
   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จ านวน 1,533,432.09  บาท 
   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    จ านวน 263,475.27 บาท 
   หมวดรายได้จากทุน    จ านวน 1,000.00 บาท 
   หมวดภาษีจัดสรร    จ านวน 37,473,008.01 บาท 
   หมวดเงินอุดหนุน    จ านวน 43,976,083.72 บาท 

   2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 27,563,530.00 บาท 
   2.3 รายจ่ายจริง จ านวน 78,797,452.53 บาท ประกอบด้วย 
   งบกลาง      จ านวน 18,405,049.00  บาท 
   งบบุคลากร     จ านวน 33,371,889.50  บาท 
    
             /งบด าเนินงาน... 
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   งบด าเนินงาน     จ านวน 18,843,727.03  บาท 
   งบลงทุน      จ านวน 4,509,799.00  บาท 
   งบเงินอุดหนุน     จ านวน 3,666,988.00  บาท 
   งบรายจ่ายอื่น     จ านวน 0.00  บาท 

   2.4 รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาล จ านวน 16,826,530.00 บาท 
   ให้โดยระบุวัตถุประสงค์  
 
   2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ จ านวน 0.00 บาท 
   2.6 รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท 
   2.7 รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินกู้ จ านวน 0.00 บาท    

  1. รายรับ    

   รายรับ        รายรับจริง      ประมาณการ  ประมาณการ 
                             ปี  2565     ปี 2566  ปี 2567 
  รายได้จัดเก็บเอง       
   หมวดภาษีอากร            197,122.71             220,000.00            220,000.00 
   หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ  133,059.00               86,000.00            127,000.00 
  และใบอนุญาต             
   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน          168,202.17             210,000.00            210,000.00 
   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค  
  และกิจการพาณิชย์        1,533,432.09          1,600,000.00          1,700,000.00 
   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด           263,475.27             412,000.00             151,000.00 
   หมวดรายได้จากทุน               1,000.00                 5,000.00                 5,000.00 
   รวมรายได้จัดเก็บเอง       2,296,291.24         2,533,000.00         2,413,000.00 

  รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
   หมวดภาษีจัดสรร     37,473,008.01        38,867,000.00       41,187,000.00 
  รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้ว 37,473,008.01       38,867,000.00       41,187,000.00 
  จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     

  รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
   หมวดเงินอุดหนุน    43,976,083.72       48,000,000.00        49,700,000.00 
   รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุน 43,976,083.72      48,000,000.00       49,700,000.00 
  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  รวม     83,745,382.97      89,400,000.00       93,300,000.00 

                    /2. รายจ่าย… 
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  2. รายจ่าย 
   รายจ่าย                   รายจ่ายจริง          ประมาณการ          ประมาณการ 
              ปี 2565          ปี 2566          ปี 2567 
  จ่ายจากงบประมาณ       
   งบกลาง             18,405,049.00    18,124,957.00       21,007,864.00 
   งบบุคลากร   33,371,889.50    37,717,973.00       38,148,236.00 
   งบด าเนินงาน  18,843,727.03    22,398,270.00       22,609,300.00 
   งบลงทุน          4,509,799.00      7,228,800.00         7,344,600.00 
   งบเงินอุดหนุน    3,666,988.00      3,930,000.00         4,190,000.00 
  รวมจ่ายจากงบประมาณ 78,797,452.53    89,400,000.00      93,300,000.00 

      บันทึกหลักการและเหตุผล 
     ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลต าบลดงเย็น 
     อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

      ด้าน           รวม 
   ด้านบริหารทั่วไป   
    แผนงานบริหารงานทั่วไป           20,153,080 
    แผนงานการรักษาความสงบภายใน      2,798,140 

   ด้านบริการชุมชนและสังคม   
    แผนงานการศึกษา        29,158,100 
    แผนงานสาธารณสุข        5,292,820 
    แผนงานสังคมสงเคราะห์             53,000 
    แผนงานเคหะและชุมชน        2,932,156 
    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ        300,000 

   ด้านการเศรษฐกิจ   
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา               8,469,240 
    แผนงานการเกษตร          105,000 
    แผนงานการพาณิชย์       3,030,600 

   ด้านการด าเนินงานอ่ืน   
    แผนงานงบกลาง                21,007,864 

   งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น     93,300,000 

   รายละเอียดตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567          
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา ขอบคุณครับ 
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นางมะลิวรรณ์ สุพร ขอขอบคุณท่านนายกอุทิน จันทะโสม มากค่ะ วาระนี้ มีที่ประชุมท่านใดสงสัยหรือต้องการ 
(ประธานสภาฯ)  อภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไมเ่ชิญค่ะ 

นางสาวพรสวรรค์ ดีดวงพันธ์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ท่านปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล        
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) ต าบลดงเย็น และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสาวพรสวรรค์ ดีดวงพันธ์ สมาชิกสภา
   เทศบาล ต าบลดงเย็น เขต 1 ขออนุญาตน าเรียนสอบถามเพ่ิมเติมในเรื่องของงบประมาณ
   รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2567 ของเราเ พ่ิมมา 93 ,300 ,000 บาท                  
   ซึ่งงบประมาณของปี 2566 ของเราได้มา 89 ,400,000 บาท ในส่วนของงบประมาณ 
   89,400,000 บาท เหตุการณ์ยังเป็นปกติที่เรามีนายกรัฐมนตรี คือท่านประยุทธ์ จันโอชา 
   แต่ ณ ปัจจุบันยังไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ ในส่วนนี้ดิฉันจึงอยากเรียนถามท่านประธาน    
   ผ่านไปทางคณะผู้บริหาร ว่างบประมาณของเราในปี 66 และเรียนถามท่านไปถึงงบประมาณ
   ของปี 67 จะเป็นปกติไหมจะเข้ามาทันปีงบประมาณไหม เห็นหลายๆเทศบาลแจ้งว่า      
   งบประมาณยังไม่เข้ามา เพราะว่ายังไม่มีการจัดตั้งรัฐบาล ขอน าเรียนสอบถามเพ่ิมเติม      
   เพียงเท่านี้ค่ะ 

นางมะลิวรรณ์ สุพร ขอขอบคุณท่านพรสวรรค์ ดีดวงพันธ์ มากค่ะ วาระนี้ มีที่ประชุมท่านใดสงสัยหรือต้องการ 
(ประธานสภาฯ)  อภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่เชิญค่ะ 

นายวิวัฒน์ชัย เรชิวงค์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพทุกท่าน     
(ปลัดเทศบาลฯ)  ขออนุญาตน าเรียนเพ่ิมเติม ส าหรับประเด็นที่ท่านพรสวรรค์ ดีดวงพันธ์ ได้อภิปรายสอบถาม
   ในเรื่องที่ประเทศไทยของเรายังไม่มีรัฐบาล แต่ปัจจุบันมีรัฐบาลที่รักษาการแทนตามระเบียบ
   กฎหมายของรัฐธรรมนูญรัฐบาลรักษาการแทนจะปฏิบัติหน้าที่ไปจนถึงวันที่คณะรัฐมนตรี    
   ชุดใหม่ได้เข้าไปถวายสัตย์ปฏิญาณ แต่กรณีที่ยังจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้ ท่านนายกประยุทธ์          
   จันโอชา ก็จะรักษาการแทนไปเรื่อยๆ จนกว่าจะจัดตั้งรัฐบาลและเข้าถวายค าสัตย์ปฏิญาณ
   เสร็จ นายกที่รักษาการแทนก็จะพ้นจากต าแหน่ง คาดว่าในเดือนนี้ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง
   จากการหารือกัน ในส่วนของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566               
   งบประมาณก็จะเข้ามาช้าก็เลื่อนไปเรื่อยๆ เนื่องจากว่าเรายังไม่มีรัฐบาลแต่ก็ยังจ่ายเงิน      
   ตามงบประมาณที่ เราได้รับปีนี้ตั้ ง ไว้  89 ,400 ,000 บาท คาดว่าจะได้ประมาณ                    
   87,000,000 บาท ต้องรอดูถ้าได้เงินอุดหนุนอีกงวดหนึ่งน่าจะถึง 88,000,000 บาท       
   ก็รายงานคาดการณ์ไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว 86 ,800,000 บาท แต่ก็มีเงินเดือนของครู         
   และครูผู้ดูแลเด็กเข้ามาเพ่ิม ส าหรับในส่วนของงบประมาณของปี 2567 จะล่าช้า               
   ไปประมาณ 6 เดือนเป็นอย่างน้อย เพราะว่าในขั้นตอนของการท างบประมาณ                    
   ในปีงบประมาณของปี 67 ยังไม่มีรัฐบาล ที่จริงเดือนหน้าก็ต้องประกาศใช้แล้ว  ประมาณ      
   ไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2566ก็จะเป็นในส่วนของงบประมาณนอกที่เราขอไปทั้งหมด      
   ประมาณกลางเดือนกันยายน พ.ศ. 2566 จะรู้ว่าได้เท่าไหร่ แต่ทีนี้ยังไม่รู้เพราะว่ายังไม่มี 
   ครม. เข้าท าหน้าที่เข้าสภาฯ  
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   ก็จะช้าไปประมาณ 5 – 6 เดือน แต่ของท้องถิ่นก็อาจจะไปกระทบกับเงินลงทุนก่อสร้าง     
   งบประมาณอาจจะโอนมาช้า งบประมาณของก่อสร้างที่ขอไปมันจะได้หลังจาก ค.ร.ม.             
   ผ่านงบประมาณ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจนอกเหนือจากที่เราขอไป ในส่วนของเงินภาษี          
   เงินอุดหนุน ก็จะได้เท่าเดิม หรืออาจจะลดลงเนื่องจากสถานการณ์การเมืองไม่ปกติ              
   ในส่วนที่ท่านเห็นงบประมาณเพ่ิมมา 3,900,000 บาท มนัจะมีเบี้ยยังชีพที่เพ่ิมมาประมาณ 
   878,400 บาท ขอน าเรียนเพิ่มเติมเพียงเท่านี้ครับ 

นางมะลิวรรณ์ สุพร ขอขอบคุณท่านปลัดวิวัฒน์ชัย เรชิวงค์ มากค่ะ วาระนี้ มีที่ประชุมท่านใดสงสัยหรือต้องการ 
(ประธานสภาฯ)  อภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่เชิญค่ะ 

นายวิลัย พันทะ  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร ท่านปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล        
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) ต าบลดงเย็น และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายวิลัย พันทะ สมาชิกสภาเทศบาล     
   ต าบลดงเย็น เขต 2 ขอน าเรียนสอบถามเพ่ิมเติมคือผมมีข้อสงสัยในส่วนของงบประมาณ    
   ที่ตั้งไว้เกี่ยวกับโรคเอดส์ ตั้งไว้ 78 ,000 บาท อยากทราบว่ายังใช้อยู่หรือเปล่าครับ           
   หรือว่าตัดงบประมาณไปแล้ว อยากทราบตรงนี้  เผื่อว่าจะได้น างบประมาณจากส่วนนี้         
   ไปพัฒนาหมู่บ้าน ขอน าเรียนสอบถามเพ่ิมเติมเพียงเท่านี้ครับ 

นางมะลิวรรณ์ สุพร ขอขอบคุณท่านวิลัย พันทะ มากค่ะ วาระนี้ มีที่ประชุมท่านใดสงสัยหรือต้องการอภิปราย 
(ประธานสภาฯ)  เพ่ิมเติมอีกหรือไม่เชิญค่ะ 

นายวิวัฒน์ชัย เรชิวงค์ กราบเรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพทุกท่าน     
(ปลัดเทศบาลฯ)  ขออนุญาตน าเรียนเพ่ิมเติม ส าหรับโรคเอดส์ก็จะมีคนมาลงทะเบียนอยู่ทั้งหมด 13 คน     
   เราจ่ายทุกเดือนโดยการโอนเข้าบัญชีจนกว่าจะเสียชีวิต เหมือนกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ทุกวันที่     
   10 ของทุกเดือนๆละ 500 บาทแต่ก็ต้องเช็คดูว่าปีนี้มีคนเสียชีวิตไหม ถ้ามีเราก็จะตัด       
   ชื่อออก แต่น่าจะยังอยู่ครบทั้ง 13 คน เท่าเดิม หรืออาจจะมีคนมาลงทะเบียนเพ่ิมหรือไม่      
   ในปีนี้ จึงยังตั้งงบประมาณไว้ 78,000 บาท เท่าเดิม  ขอน าเรียนเพิ่มเติมเพียงเท่านี้ครับ 

นางมะลิวรรณ์ สุพร ขอขอบคุณท่านปลัดวิวัฒน์ชัย เรชิวงค์ มากค่ะ วาระนี้ มีที่ประชุมท่านใดสงสัยหรือต้องการ 
(ประธานสภาฯ)  อภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่เชิญค่ะ 

นายสมบูรณ์ จูมนา กราบเรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ท่านปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล        
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) ต าบลดงเย็น และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสมบูรณ์ จูมนา สมาชิกสภาเทศบาล     
   ต าบลดงเย็น เขต 2 ขอน าเรียนเพิ่มเติม คือกระผมสงสัยตรงหน้าที่ 36 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
   การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอ่ืนๆ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ตั้งไว้              
   100,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดท าเอกสาร สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
   ที่ใช้ในการเลือกตั้ง ค่าจัดพิมพ์รายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ค่าบัตรเลือกตั้ง ค่าเอกสาร และ      
   แบบฟอร์มต่างๆ ฯลฯ ที่ใช้ในการเลือกตั้ง  
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   ส าหรับการเลือกตั้งทั่วไป หรือเลือกตั้งซ่อมเทศบาลต าบลดงเย็น ซึ่งที่ผ่านมาเราได้มีการ      
   เลือกตั้งซ่อมไปแล้ว แต่ที่เราตั้งงบประมาณไว้ในปีนี้ ถ้าสมมุติว่างบตัวนี้เราไม่ได้ใช้แล้วจะเอา
   งบประมาณตรงนี้ไปใช้ในส่วนไหน ขอน าเรียนสอบถามเพียงเท่านี้ครับ 

นางมะลิวรรณ์ สุพร ขอขอบคุณท่านสมบูรณ์ จูมนา มากค่ะ วาระนี้ มีที่ประชุมท่านใดสงสัยหรือต้องการอภิปราย 
(ประธานสภาฯ)  เพ่ิมเติมอีกหรือไม่เชิญค่ะ 

นายวิวัฒน์ชัย เรชิวงค์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพทุกท่าน     
(ปลัดเทศบาลฯ)  ขออนุญาตน าเรียนเพ่ิมเติม ส าหรับงบประมาณที่กล่าวมานี้เป็นงบที่ใช้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
   ทั่วไป หรือเลือกตั้งซ่อม คือเป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการของกรมที่แจ้งมา ให้เราตั้ง
   งบประมาณไว้ บางทีอาจเกิดเหตุการณ์ให้เลือกตั้งซ่อม งบประมาณนี้ก็จะมีค่าตอบแทน       
   ค่าคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งเราจะต้องโอนงบประมาณมาเพ่ิม เพราะว่า                   
   งบประมาณท่ีตั้งไว้ 100,000 บาท ไมเ่พียงพอแน่นอน ขอน าเรียนเพิ่มเติมเพียงเท่านี้ครับ 

นางมะลิวรรณ์ สุพร ขอขอบคุณท่านปลัดวิวัฒน์ชัย เรชิวงค์ มากค่ะ วาระนี้ มีที่ประชุมท่านใดสงสัยหรือต้องการ 
(ประธานสภาฯ)  อภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่เชิญค่ะ 

ที่ประชุมสภาฯ  - ไม่มี - 

นางมะลิวรรณ์ สุพร เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายเพ่ิมเติม ดิฉันขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบ 
(ประธานสภาฯ)  ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (วาระที่  1)              
   ขั้นรับหลักการ นี้หรือไม่ ถ้าสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีมติเห็นชอบให้ยกมือค่ะ 

มติที่ประชุม  - มีมติเห็นชอบรับหลักการ  11  เสียง  
   - ไม่รับหลักการ     -   เสียง  
   - งดออกเสียง     1  เสียง                 
   เมื่อเวลา  10.40 น. 

นางมะลิวรรณ์ สุพร เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี        
(ประธารสภาฯ)  งบประมาณ พ.ศ. 2567 (วาระที่ 1) ขั้นรับหลักการ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ล าดับต่อไป         
   จะเป็นการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ  การคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ      
   ใช้ข้อ 12 โดยอนุโลม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา     
   ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยได้ด าเนินการเลือกคนที่หนึ่งก่อนแล้วเลือก    
   คนต่อไปทีละคนจนครบจ านวนที่สภาก าหนด คือ 3 ถึง 7 คน แล้วแต่จะก าหนด             
   ขอให้สมาชิกทุกท่านได้เสนอจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติขอเชิญค่ะ 

นายอุดร ดีดวงพันธ์ กระผมนายอุดร ดีดวงพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเย็น เขต 2 ขอเสนอให้มี        
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) คณะกรรมการแปรญัตติจ านวน 7 คน ครับ 
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นางมะลิวรรณ์ สุพร ขอผู้รับรองด้วยค่ะ  
(ประธานสภาฯ) 

นางสาวพรสวรรค์ ดีดวงพันธ์ ขอรับรองค่ะ (ยกมือรับรอง...) 
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) 

นางจุฑารัตน์ กลางประพันธ์ ขอรับรองค่ะ (ยกมือรับรอง...) 
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) 

นางมะลิวรรณ์ สุพร ผู้รับรองถูกต้องค่ะ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ เชิญค่ะ  
(ประธานสภาฯ) 

ที่ประชุมสภาฯ  - ไม่มี – 

นางมะลิวรรณ์ สุพร เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเพ่ิมเติม ดิฉันขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบ ถ้าสมาชิกท่านใด
(ประธานสภาฯ)  เห็บชอบกับท่านอุดร ดีดวงพันธ์ เสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 7 คน ยกมือค่ะ 

ที่ประชุมสภาฯ  - มีมติเห็นชอบ  11  เสียง  
   - ไม่เห็นชอบ   -  เสียง  
   - งดออกเสียง   1  เสียง 
   เมื่อเวลา 10.50 น. 

นางมะลิวรรณ์ สุพร เมื่อสมาชิกทุกท่านมีมติเห็นชอบให้มีคณะกรรมแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
(ประธานสภาฯ)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จ านวน 7 คน ล าดับต่อไปดิฉันขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน
   ได้เสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติครบตามจ านวนที่เสนอมา ขอให้สมาชิกทุกท่าน     
   เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 1 เชิญค่ะ 

นางฐนิดา  ดีดวงพันธ์ ดิฉันนางฐนิดา ดีดวงพันธ์ เลขานุการสภาเทศบาลต าบลดงเย็น ขอเสนอท่านธนวรรณ       
(เลขานุการสภาฯ) การสุวรรณ์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติค่ะ 

นางมะลิวรรณ์ สุพร ขอผู้รับรองด้วยค่ะ  
(ประธานสภาฯ) 

นายสมบูรณ์ จูนา ขอรับรองครับ (ยกมือรับรอง...) 
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) 

นายสัญญา ถุดทิง ขอรับรองครับ (ยกมือรับรอง...) 
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) 

นางมะลิวรรณ์ สุพร ผู้รับรองถูกต้องค่ะ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อเพ่ิมเติมหรือไม่ (ไม่มี) ถ้าไม่มีท่านใด         
(ประธานสภาฯ)  เสนอเพ่ิมเติม ขอให้สมาชิกทุกท่านเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 2 เชิญค่ะ  
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นายสัญญา ถุดทิง กระผมนายสัญญา ถุดทิง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเย็น เขต 2 ขอเสนอท่านอรัณย์ธรรม       
(เลขานุการสภาฯ) ค านนท์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติครับ 

นางมะลิวรรณ์ สุพร ขอผู้รับรองด้วยค่ะ  
(ประธานสภาฯ)        

นายจันหอม ดีดวงพันธ์ ขอรับรองครับ (ยกมือรับรอง...) 
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) 

นายสุขสวัสดิ์ ดีดวงพันธ์ ขอรับรองครับ (ยกมือรับรอง...) 
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) 

นางมะลิวรรณ์ สุพร ผู้รับรองถูกต้องค่ะ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อเพ่ิมเติมหรือไม่  (ไม่มี) ถ้าไม่มีท่านใด     
(ประธานสภาฯ)  เสนอเพ่ิมเติม ขอให้สมาชิกทุกท่านเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 3 เชิญค่ะ  

นายวิลัย พันทะ  กระผมนายวิลัย พันทะ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเย็น เขต 2 ขอเสนอท่านจุฑารัตน์       
(เลขานุการสภาฯ) กลางประพันธ์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติครับ 

นางมะลิวรรณ์ สุพร ขอผู้รับรองด้วยค่ะ  
(ประธานสภาฯ) 

นายอุดร ดีดวงพันธ์ ขอรับรองครับ (ยกมือรับรอง...) 
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) 

นางสาวพรสวรรค์ ดีดวงพันธ์ ขอรับรองค่ะ (ยกมือรับรอง...) 
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) 

นางมะลิวรรณ์ สุพร ผู้รับรองถูกต้องค่ะ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อเพ่ิมเติมหรือไม่ (ไม่มี) ถ้าไม่มีท่านใด         
(ประธานสภาฯ)  เสนอเพ่ิมเติม ขอให้สมาชิกทุกท่านเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 4 เชิญค่ะ  

นายอรัณย์ธรรม ค านนท์ กระผมนายอรัณย์ธรรม ค านนท์ รองประธานสภาเทศบาลต าบลดงเย็น ขอเสนอท่านสัญญา       
(รองประธานสภาฯ) ถุดทิง เป็นคณะกรรมการแปรญัตติครับ 

นางมะลิวรรณ์ สุพร ขอผู้รับรองด้วยค่ะ  
(ประธานสภาฯ) 

นางฐนิดา ดีดวงพันธ์ ขอรับรองค่ะ (ยกมือรับรอง...) 
(เลขานุการสภาฯ) 

นางสาวธนวรรณ การสุวรรณ์ ขอรับรองค่ะ (ยกมือรับรอง...) 
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) 
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นางมะลิวรรณ์ สุพร ผู้รับรองถูกต้องค่ะ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อเพ่ิมเติมหรือไม่  (ไม่มี) ถ้าไม่มีท่านใด         
(ประธานสภาฯ)  เสนอเพ่ิมเติม ขอให้สมาชิกทุกท่านเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 5 เชิญค่ะ  

นางสาวพรสวรรค์ ดีดวงพันธ์ ดิฉันนางสาวพรสวรรค์ ดีดวงพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเย็น ขอเสนอ       
(รองประธานสภาฯ) ท่านอุดร ดีดวงพันธ์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติค่ะ 

นางมะลิวรรณ์ สุพร ขอผู้รับรองด้วยค่ะ  
(ประธานสภาฯ) 

นายวิลัย พันทะ   ขอรับรองครับ (ยกมือรับรอง...) 
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) 

นายสมบูรณ์ จูมนา ขอรับรองครับ (ยกมือรับรอง...) 
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) 

นางมะลิวรรณ์ สุพร ผู้รับรองถูกต้องค่ะ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อเพ่ิมเติมหรือไม่  (ไม่มี) ถ้าไม่มีท่านใด         
(ประธานสภาฯ)  เสนอเพ่ิมเติม ขอให้สมาชิกทุกท่านเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 6 เชิญค่ะ  

นางสาวธนวรรณ การสุวรรณ์ ดิฉันนางสาวธนวรรณ การสุวรรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเย็น ขอเสนอ       
(รองประธานสภาฯ) ท่านฐนิดา ดีดวงพันธ์  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติค่ะ 

นางมะลิวรรณ์ สุพร ขอผู้รับรองด้วยค่ะ  
(ประธานสภาฯ) 

นายจันหอม ดีดวงพันธ์  ขอรับรองครับ (ยกมือรับรอง...) 
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) 

นายอรัณย์ธรรม ค านนท์ ขอรับรองครับ (ยกมือรับรอง...) 
(รองประธานสภาฯ) 

นางมะลิวรรณ์ สุพร ผู้รับรองถูกต้องค่ะ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใดเสนอเพ่ิมเติม
(ประธานสภาฯ)  ขอให้สมาชิกทุกท่านเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 7 เชิญค่ะ  

นายสมบูรณ์ จูมนา กระผมนายสมบูรณ์ จูมนา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเย็น ขอเสนอท่านสุ ขสวัสดิ์             
(รองประธานสภาฯ) ดีดวงพันธ์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติครับ 

นางมะลิวรรณ์ สุพร ขอผู้รับรองด้วยค่ะ  
(ประธานสภาฯ) 

นางฐนิดา ดีดวงพันธ์ ขอรับรองค่ะ (ยกมือรับรอง...) 
(เลขานุการสภาฯ) 
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นายอุดร ดีดวงพันธ์ ขอรับรองครับ (ยกมือรับรอง...) 
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) 

นางมะลิวรรณ์ สุพร ผู้รับรองถูกต้องค่ะ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อเพ่ิมเติมหรือไม่ (ไม่มี) ถ้าไม่มีท่านใด         
(ประธานสภาฯ)  เสนอเพ่ิมเติม ก็ถือว่าการเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติครบตามที่ก าหนด โดยมีรายชื่อ
   ดังต่อไปนี้  
   1.นางสาวธนวรรณ  การสุวรรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเย็น 
   2.นายอรัณย์ธรรม  ค านนท์ รองประธานสภาเทศบาลต าบลดงเย็น 
   3.นางจุฑารัตน์  กลางประพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเย็น 
   4.นายสัญญา  ถุดทิง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเย็น 
   5.นายอุดร  ดีดวงพันธ์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเย็น 
   6.นางฐนิดา  ดีดวงพันธ์  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลดงเย็น 
   7.นายสุขสวัสดิ์  ดีดวงพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเย็น 

   จึงขอมติที่ประชุมเห็นชอบคณะกรรมการแปรญัตติทั้ง 7 ท่าน อีกครั้งค่ะ  

มติที่ประชุม  - มีมติเห็นชอบ  11  เสียง  
   - ไม่เห็นชอบ   -  เสียง  
   - งดออกเสียง   1  เสียง 
   เมื่อเวลา 11.00 น. 

นางมะลิวรรณ์ สุพร บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ดิฉันขอเชิญที่ประชุมทุกท่านพักรับประทานอาหารว่างค่ะ     
(ประธานสภาฯ)    

ที่ประชุมสภาฯ  รับทราบ 

พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 11.05 น. 

เริ่มประชุมต่อ  เวลา 11.15 น. 

นางมะลิวรรณ์ สุพร ล าดับต่อไปขอให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่านได้เสนอจ านวนวันแปรญัตติ ว่าจะใช้
(ประธานสภาฯ)  ระยะเวลาในการแปรญัตติทั้งหมดก่ีวัน เชิญค่ะ       

นางสาวธนวรรณ การสุวรรณ์ ดิฉันนางสาวธนวรรณ การสุวรรณ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอเสนอ 5 วัน 
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) ในวันที่ 20 – 24 สิงหาคม 2566 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ค่ะ 

นางมะลิวรรณ์ สุพร ขอผู้รับรองด้วยค่ะ 
(ประธานสภาฯ)      

นายอรัณย์ธรรม ค านนท์ ขอรับรองครับ (ยกมือรับรอง...) 
(รองประธานสภาฯ) 
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นายสุขสวัสดิ์ ดีดวงพันธ์ ขอรับรองครับ (ยกมือรับรอง...) 
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) 

นางมะลิวรรณ์ สุพร ผู้รับรองถูกต้องค่ะ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ เชิญค่ะ (ไม่มี) เมื่อไม่มี
(ประธานสภาฯ)  ที่ประชุมสภาฯท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน ดิฉันขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบกับท่าน   
   ธนวรรณ การสุวรรณ์ ที่ได้เสนอวันแปรญัตติ จ านวน 5 วัน ในวันที่ 20 – 24 สิงหาคม             
   2566 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ถ้าท่านใดเห็นชอบยกมือค่ะ 

มติที่ประชุม  - มีมติเห็นชอบ  11  เสียง  
   - ไม่เห็นชอบ   -  เสียง  
   - งดออกเสียง   1  เสียง 
   เมื่อเวลา 11.30 น. 

นางมะลิวรรณ์ สุพร ก่อนที่จะส่งร่างเทศบัญญัติฯ ให้กับคณะกรรมการแปรญัตติ ขอให้ที่ประชุมสภาฯ ทุกท่าน
(ประธานสภาฯ)  ได้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติเป็นหนังสือ  ว่าจะใช้    
   ระยะเวลากี่วัน แต่ต้องก าหนดเวลาเสนอค าแปรญัตติไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง นับแต่สภา        
   มีมติรับหลักการขอเชิญค่ะ 

นางฐนิดา ดีดวงพันธ์ ดิฉันขอเสนอระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อ๕ระกรรมการแปรญัตติ จ านวน 3 วัน ในวันที่ 
(เลขานุการสภาฯ) 17 – 19 สิงหาคม 2566 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ค่ะ 

นางมะลิวรรณ์ สุพร ขอผู้รับรองด้วยค่ะ 
(ประธานสภาฯ)      

นายสมบูรณ์ จูมนา ขอรับรองครับ (ยกมือรับรอง...) 
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) 
 
นายสัญญา ถุดทิง ขอรับรองครับ (ยกมือรับรอง...) 
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) 

นางมะลิวรรณ์ สุพร ผู้รับรองถูกต้องค่ะ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ เชิญค่ะ (ไม่มี) เมื่อไม่มี
(ประธานสภาฯ)  ที่ประชุมสภาฯท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน ดิฉันขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบกับท่าน   
   ฐนิดา ดีดวงพันธ์ ที่ได้เสนอระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 
   3 วัน ในวันที่17 – 19 สิงหาคม 2566 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.ถ้าท่านใด     
   เห็นชอบยกมือค่ะ 

มติที่ประชุม  - มีมติเห็นชอบ  11  เสียง  
   - ไม่เห็นชอบ   -  เสียง  
   - งดออกเสียง   1  เสียง 
   เมื่อเวลา 11.40 น. 
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นางมะลิวรรณ์ สุพร ดังนั้น จึงขอส่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อให้ 
(ประธานสภาฯ)  เพ่ือให้คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณา ก าหนดระยะเวลาในการแปรญัตติ จ านวน 5 วัน 
   ตั้งแต่วันที่  20 – 24 สิงหาคม 2566 และระยะเวลาในการเสนอค าแปรญัตติต่อ               
   คณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2566 ระหว่างเวลา 
   08.30 – 16.30 น. ณ. ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลดงเย็น ค่ะ 

   3.2 การคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลดงเย็น 

นางมะลิวรรณ์ สุพร ญัตตินี้ ขอให้ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลดงเย็นทุกท่านท าการคัดเลือกคณะกรรมการ        
(ประธานสภาฯ)  ตรวจราบงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลดงเย็น อาศัยอ านาจตาม หมวด 8 คระกรรมการ
   สภาท้องถิ่น ข้อ 103 ข้อ 105 (2) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ       
   การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ) และขอให้      
   ที่ประชุมก าหนดคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมว่าจะก าหนดกี่คน สามารถก าหนดได้ 
   3 – 7 คน เชิญที่ประชุมเสนอก าหนดจ านวนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ค่ะ 

นางจุฑารรัตน์ กลางประพันธ์ ดิฉันนางจุฑารัตน์ กลางประพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอเสนอให้มี     
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จ านวน 4 คน ค่ะ 

นางมะลิวรรณ์ สุพร ขอผู้รับรองด้วยค่ะ  
(ประธานสภาฯ) 

นางสาวพรสวรรค์ ดีดวงพันธ์ ขอรับรองค่ะ (ยกมือรับรอง...) 
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) 

นายจันหอม ดีดวงพันธ์ ขอรับรองครับ (ยกมือรับรอง...) 
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) 

นางมะลิวรรณ์ สุพร ผู้รับรองถูกต้องค่ะ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ เชิญค่ะ  
(ประธานสภาฯ) 

ที่ประชุมสภาฯ  - ไม่มี - 

นางมะลิวรรณ์ สุพร เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเพ่ิมเติม ดิฉันขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบ กับท่านจุฑารัตน์ 
(ประธานสภาฯ)  กลางประพันธ์ เสนอให้มีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จ านวน 4 คน ถ้าสมาชิก
   ท่านใดเห็นชอบยกมือค่ะ  

มติที่ประชุม  - มีมติเห็นชอบ  11  เสียง  
   - ไม่เห็นชอบ   -  เสียง  
   - งดออกเสียง   1  เสียง 
   เมื่อเวลา 11.50 น. 
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นางมะลิวรรณ์ สุพร เมื่อสมาชิกทุกท่านมีมติเห็นชอบให้มีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จ านวน 4 คน
(ประธานสภาฯ)  ล าดับต่อไปดิฉันขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ได้เสนอรายชื่อคณะกรรมการตรวจรายงาน     
   การประชุมครบตามจ านวนที่ เสนอมา ขอให้สมาชิกทุกท่านเสนอชื่อคณะกรรมการ          
   ตรวจรายงานการประชุม คนที่ 1 เชิญค่ะ 

นายสัญญา ถุดทิง กระผมนายสัญญา ถุดทิง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเย็น เขต 2 ขอเสนอท่านสมบูรณ์  
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ)    จูมนา เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมครับ 

นางมะลิวรรณ์ สุพร ขอผู้รับรองด้วยค่ะ  
(ประธานสภาฯ) 

นายอรัณย์ธรรม ค านนท์  ขอรับรองครับ (ยกมือรับรอง...) 
(รองประธษนสภาฯ) 

นายวิลัย พันทะ  ขอรับรองครับ (ยกมือรับรอง...) 
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) 

นางมะลิวรรณ์ สุพร ผู้รับรองถูกต้องค่ะ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใดเสนอเพ่ิมเติม
(ประธานสภาฯ)  ขอให้สมาชิกทุกท่านเสนอชื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 2 เชิญค่ะ 

นายอรัณย์ธรรม ค านนท์ กระผมนายอรัณย์ธรรม ค านนท์  รองประธานสภาเทศบาลต าบลดงเย็น  ขอเสนอ              
(รองประธานสภาฯ) ท่านจันหอม ดีดวงพันธ์ เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมค่ะ 

นางมะลิวรรณ์ สุพร ขอผู้รับรองด้วยค่ะ  
(ประธานสภาฯ) 

นายสุขสวัสดิ์ ดีดวงพันธ์ ขอรับรองครับ (ยกมือรับรอง...) 
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) 

นางฐนิดา ดีดวงพันธ์ ขอรับรองค่ะ (ยกมือรับรอง...) 
(เลขานุการสภาฯ) 

นางมะลิวรรณ์ สุพร ผู้รับรองถูกต้องค่ะ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อเพ่ิมเติมหรือไม่  ถ้าไม่มีท่านใดเสนอเพ่ิมเติม
(ประธานสภาฯ)  ขอให้สมาชิกทุกท่านเสนอชื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 3 เชิญค่ะ 

นางสาวพรสวรรค์ ดีดวงพันธ์ ดิฉันนางสาวพรสวรรค์ ดีดวงพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอเสนอท่านวิลัย    
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) พันทะ เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมค่ะ 

นางมะลิวรรณ์ สุพร ขอผู้รับรองด้วยค่ะ  
(ประธานสภาฯ) 
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นายอุดร ดีดวงพันธ์  ขอรับรองครับ (ยกมือรับรอง...) 
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) 

นายสุขสวัสดิ์ ดีดวงพันธ์  ขอรับรองครับ (ยกมือรับรอง...) 
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) 

นางมะลิวรรณ์ สุพร ผู้รับรองถูกต้องค่ะ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใดเสนอเพ่ิมเติม
(ประธานสภาฯ)  ขอให้สมาชิกทุกท่านเสนอชื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 4 เชิญค่ะ 

นายอุดร ดีดวงพันธ์ กระผมนายอุดร ดีดวงพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอเสนอท่านพรสวรรค์ ดีดวงพันธ์       
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมครับ 

นางมะลิวรรณ์ สุพร ขอผู้รับรองด้วยค่ะ  
(ประธานสภาฯ) 

นายสัญญา ถุดทิง ขอรับรองครับ (ยกมือรับรอง...) 
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) 

นายสมบูรณ์ จูมนา ขอรับรองครับ (ยกมือรับรอง...) 
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) 

นางมะลิวรรณ์ สุพร ผู้รับรองถูกต้องค่ะ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อเพ่ิมเติมหรือไม่  (ไม่มี) ถ้าไม่มีท่านใด   
(ประธานสภาฯ)  เสนอเพ่ิมเติม ก็ขอสรุปรายชื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล          
   ต าบลดงเย็น จ านวน 4 ท่าน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้      
   1.นายสมบูรณ์  จูมนา   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเย็น 
   2.นายจันหอม  ดีดวงพันธ์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเย็น 
   3.นายวิลัย  พันทะ   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเย็น 
   4.นางสาวพรสวรรค์  ดีดวงพันธ์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเย็น  

   และดิฉันขอมติที่ประชุมเห็นชอบกับรายชื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม            
   ทั้ง 4 ท่าน ที่สมาชิกทุกท่านได้เสนอมานี้ ถ้าท่านใดเห็นชอบยกมือค่ะ 

มติที่ประชุม  - มีมติเห็นชอบ  11  เสียง  
   - ไม่เห็นชอบ   -  เสียง  
   - งดออกเสียง   1  เสียง 
   เมื่อเวลา 12.10 น. 

นางมะลิวรรณ์ สุพร บัดนี้ ดิฉันขอเชิญทุกท่านพักรับประทานอาหารกลางวันก่อนค่ะ 
(ประธานสภาฯ)   

ที่ประชุมสภาฯ  - รับทราบ  
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พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.15 น. 

ที่ประชุมสภาฯ  - รับทราบ -       

เริ่มประชุมต่อ  เวลา 13.00 น. 

ที่ประชุมสภาฯ  รับทราบ 

นางมะลิวรรณ์ สุพร 3.3 ญัตติ เรื่องพิจารณาก่อสร้างถนนเส้นใหม่ตรงนาเสี่ยเด่นไปถึงสวนยายทอ        
(ประธานสภาฯ)  (นางสาวพรสวรรณ ดีดวงพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเย็น) ผู้เสนอญัตติ 
   ขอเชิญท่านพรสวรรค์ ดีดวงพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเย็น เสนอญัตติต่อที่ประชุมค่ะ 
 
นางสาวพรสวรรค์ ดีดวงพันธ์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ท่านปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล        
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) ต าบลดงเย็น และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสาวพรสวรรค์  ดีดวงพันธ์ สมาชิกสภา
   เทศบาล ต าบลดงเย็น เขต 1 ขอเสนอญัตติเรื่องพิจารณาก่อสร้างถนนเส้นใหม่ตรงนาเสี่ยเด่น
   ไปถึงสวนยายทอ ถ้ามีงบประมาณอยากขอท าเส้นนี้ จะเป็นถนนตรงสวนยายทอตรงไป     
   ระหว่างเขตที่นาของนายเด่น กับนางหนูแดง ในปัจจุบันก็มีถนนเส้นลงไปข้างล่างจะเป็นถนน
   จากบ้านนายดอน หรืออดีตผู้ช่วยดอน ถึงนายายเด็ด ถ้ามีงบประมาณก็อยากให้พิจารณา
   ด าเนินการให้ ในส่วนนี้ก็พร้อมที่จะเคลียร์เจ้าของที่ดินในการก่อสร้างถนน ก็ขอฝาก         
   ท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหารได้พิจารณาด าเนินการต่อไป ขอบคุณค่ะ 

นางมะลิวรรณ์ สุพร ขอขอบคุณท่านพรสวรรค์ ดีดวงพันธ์ มากค่ะ วาระนี้ มีที่ประชุมท่านใดจะน าเรียนเพ่ิมเติม 
(ประธานสภาฯ)  เชิญค่ะ 

นายวิวัฒน์ชัย เรชิวงค์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพทุกท่าน     
(ปลัดเทศบาลฯ)  ส าหรับญัตติเรื่องพิจารณาก่อสร้างถนนเส้นใหม่ตรงนาเสี่ยเด่นไปถึงสวนยายทอ ส าหรับ     
   ถนนเส้นนี้ ต้องถามก่อนว่าเป็นถนนเดิมหรือว่าถนนตัดใหม่ ถ้าเป็นถนนตัดใหม่ต้องให้เจ้าของ
   ที่ดินเซ็นต์เอกสารเพ่ือยินยอมให้ใช้พ้ืนที่ทั้ง 2 ข้างทาง ว่าความกว้างของถนนกี่เมตร          
   ก็จะให้ช่างเข้าไปดู ขอน าเรียนเพิ่มเติมเพียงเท่านี้ครับ 

นางมะลิวรรณ์ สุพร ขอบคุณท่านปลัดวิวัฒน์ชัย เรชิวงค์ มากค่ะ วาระนี้ มีที่ประชุมท่านใดมีข้อสงสัย หรือต้องการ         
(ประธานสภาฯ)  สอบถามเพ่ิมเติมเชิญค่ะ 

นางสาวพรสวรรค์ ดีดวงพันธ์ ขอขอบคุณท่านปลัดที่ได้ให้แนวทาง ส่วนนี้ดิฉันก็จะกลับไปถามเจ้าของที่ดิน    
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) ทั้ง 2 ฝ่าย อีกครั้งหนึ่ง ขอน าเรียนเพิ่มเติมเพียงเท่านี้ค่ะ 

นางมะลิวรรณ์ สุพร ขอขอบคุณท่านพรสวรรค์ ดีดวงพันธ์ มากค่ะ วาระนี้ มีที่ประชุมท่านใดจะน าเรียนเพ่ิมเติม 
(ประธานสภาฯ)  เชิญค่ะ 

ที่ประชุมสภาฯ  - ไม่มี – 
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นางมะลิวรรณ์ สุพร เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดน าเรียนเพ่ิมเติม ดิฉันขอมติที่ประชุมเห็นชอบญัตติ เรื่องพิจารณา
(ประธานสภาฯ)  ก่อสร้างถนนเส้นใหม่ตรงนาเสี่ยเด่นไปถึงสวนยายทอ ถ้าสมาชิกท่านใดมีมติเห็นชอบยกมือค่ะ 

มติที่ประชุม  - มีมติเห็นชอบ  11  เสียง  
   - ไม่เห็นชอบ   -  เสียง  
   - งดออกเสียง   1  เสียง 
   เมื่อเวลา 13.30 น. 

นางมะลิวรรณ์ สุพร 3.4 ญัตติ เรื่องพิจารณาซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นสามแยกค าปลาหลายไปถึงนานายไทย        
(ประธานสภาฯ)  ระยะทางประมาณ 1,000 เมตร 
   (นายอุดร ดีดวงพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเย็น) ผู้เสนอญัตติ 
   ขอเชิญท่านอุดร ดีดวงพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเย็น เสนอญัตติต่อที่ประชุมค่ะ  

นายอุดร ดีดวงพันธ์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ท่านปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล        
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) ต าบลดงเย็น และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายอุดร  ดีดวงพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล
   ต าบลดงเย็น เขต 2 ขอเสนอญัตติเรื่องพิจารณาซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นสามแยกค าปลาหลาย
   ไปถึงนานายไทย ระยะทางประมาณ 1,000 เมตร ส าหรับถนนเส้นนี้ได้ก่อสร้างมาเป็นเวลา
   หลายปี ในช่วงหน้าฝนชาวบ้านสัญจร ไป – มา ล าบาก ถนนช ารุดเสียหาย เป็นหลุม เป็นบ่อ           
   กระผมจึงได้เสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาฯ ขอฝากท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหาร         
   ได้พิจารณาด าเนินการต่อไป ขอบคุณครับ 

นางมะลิวรรณ์ สุพร ขอขอบคุณท่านอุดร ดีดวงพันธ์ มากค่ะ วาระนี้ มีที่ประชุมท่านใดจะน าเรียนเพ่ิมเติม 
(ประธานสภาฯ)  เชิญค่ะ 

นายอุทิน จันทะโสม กราบเรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ท่านปลัด และสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพ     
(นายกเทศมนตรีต าบล ทุกท่าน ส าหรับญัตติเรื่องพิจารณาซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นสามแยกค าปลาหลายไปถึงนา     
ดงเย็น)   นายไทย ระยะทางประมาณ 1,000 เมตร ตรงนี้ผมก็เห็นความส าคัญเหมือนกัน ช่วงนี้ก็อยู่
   ในช่วงหน้าฝนท าให้ถนนช ารุดเสียหายหลายเส้นทาง ไม่ว่าจะเป็นหมู่ 1 – หมู่ 15 ตามที่ท่าน
   ได้ไปส ารวจมา แต่ช่วงนี้ก็ยังไม่ได้ด าเนินการ เพราะว่ารอให้หมดช่วงหน้าฝนก่อน             
   และอีกอย่างหนึ่งก็ต้องรองบประมาณเข้ามา ก็จะได้ด าเนินการซ่อมแซมถนนเส้นเก่าเกือบ   
   ทุกเส้นทุกสาย ตรงนี้ผมก็ของรับหลักการไว้ ถ้ามีงบประมาณ หรือโครงการใหม่เข้ามา         
   จะได้พิจารณาด าเนินการต่อไป ขอบคุณครับ 

นางมะลิวรรณ์ สุพร ขอบคุณท่านนายกอุทิน จันทะโสม มากค่ะ วาระนี้ มีที่ประชุมท่านใดมีข้อสงสัย หรือต้องการ        
(ประธานสภาฯ)  สอบถามเพ่ิมเติมเชิญค่ะ 

ที่ประชุมสภาฯ  ไม่มี 

นางมะลิวรรณ์ สุพร เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดน าเรียนเพ่ิมเติม ดิฉันขอมติที่ประชุมเห็นชอบญัตติ เรื่องพิจารณา
(ประธานสภาฯ)  ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นสามแยกค าปลาหลายไปถึงนานายไทย ระยะทางประมาณ        
   1,000 เมตร ถ้าสมาชิกท่านใดมีมติเห็นชอบยกมือค่ะ 
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มติที่ประชุม  - มีมติเห็นชอบ  11  เสียง  
   - ไม่เห็นชอบ   -  เสียง  
   - งดออกเสียง   1  เสียง 
   เมื่อเวลา 13.45 น. 

นางมะลิวรรณ์ สุพร 3.5 ญัตติ เรื่องพิจารณาก่อสร้างถนนลูกรังเส้นทางจากถนนไปบ้านนาทาม และลงไปนา   
(ประธานสภาฯ)  นายสุขสันติ ชาติดร ระยะทางประมาณ 1,000 เมตร 
   (นายวิลัย พันทะ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเย็น) ผู้เสนอญัตติ 
   ขอเชิญท่านวิลัย พันทะ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเย็น เสนอญัตติต่อที่ประชุมค่ะ  

นายวิลัย พันทะ  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ท่านปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล        
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) ต าบลดงเย็น และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายวิลัย พันทะ สมาชิกสภาเทศบาล     
   ต าบลดงเย็น เขต 2 ขอเสนอญัตติเรื่องพิจารณาก่อสร้างถนนลูกรังเส้นทางจากถนนไป      
   บ้านนาทาม และลงไปนานายสุขสันติ ชาติดร ระยะทางประมาณ 1 ,000 เมตร จะเป็นถนน
   ที่นานายสุขสันติ ชาติดร และนางพร้อม และนายปุน ซึ่งเป็นเครือญาติกัน จะเป็นการต่อเติม
   ถนนเส้นเก่าที่ใช้สัญจรมาก่อนแต่ตอนนี้ถนนช ารุดเสียหาย สัญจร ไป – มา ล าบาก              
   จะเป็นถนนเส้นทางไปบ้านนาทามลงไปตรงชลประทาน จากสวนนางล า ระยะทางประมาณ 
   1,000 เมตร กระผมจึงได้เสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาฯ ขอฝากท่านประธานผ่านไปยัง     
   คณะผู้บริหารได้พิจารณาด าเนินการต่อไป ขอบคุณครับ 

นางมะลิวรรณ์ สุพร ขอขอบคุณท่านวิลัย พันทะ มากค่ะ วาระนี้  มีที่ประชุมท่านใดจะน าเรียนเพ่ิมเติม      
(ประธานสภาฯ)  เชิญค่ะ 

นายอุดร ดีดวงพันธ์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ท่านปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล        
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) ต าบลดงเย็น และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายอุดร  ดีดวงพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล
   ต าบลดงเย็น เขต 2 ส าหรับถนนเส้นนี้เป็นถนนเก่าที่ก่อสร้างนานมาแล้ว ท าให้ถนนช ารุด
   เสียหาย ชาวบ้านสัญจร ไป – มา ล าบาก และยังไม่ได้รับการปรับปรุงใดๆ กระผม              
   ขอสนับสนุนญัตติของท่านวิลัย พันทะ ขอน าเรียนเพิ่มเติมเพียงเท่านี้ครับ 

นายอุทิน จันทะโสม กราบเรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ท่านปลัด และสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพ     
(นายกเทศมนตรีต าบล ทุกท่าน ส าหรับญัตติเรื่องพิจารณาก่อสร้างถนนลูกรังเส้นทางจากถนนไปบ้านนาทาม และ   
ดงเย็น)   ลงไปนานายสุขสันติ ชาติดร ระยะทางประมาณ 1 ,000 เมตร ตรงนี้ผมก็เห็นความส าคัญ
   เหมือนกัน ถนนทุกเส้นทุกสายหลังฝนต้นแล้งค่อยด าเนินการอีกที ตรงนี้ผมก็ขอรับหลักการไว้ 
   ถ้ามีงบประมาณ หรือโครงการใหม่เข้ามาจะได้พิจารณาด าเนินการต่อไป ขอบคุณครับ 

นางมะลิวรรณ์ สุพร ขอบคุณท่านนายกอุทิน จันทะโสม มากค่ะ วาระนี้ มีที่ประชุมท่านใดมีข้อสงสัย หรือต้องการ         
(ประธานสภาฯ)  สอบถามเพ่ิมเติมเชิญค่ะ 

ที่ประชุมสภาฯ  - ไม่มี – 
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นางมะลิวรรณ์ สุพร เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดน าเรียนเพ่ิมเติม ดิฉันขอมติที่ประชุมเห็นชอบญัตติ เรื่องพิจารณา
(ประธานสภาฯ)  ก่อสร้างถนนลูกรังเส้นทางจากถนนไปบ้านนาทาม และลงไปนานายสุขสันติ ชาติดร              
   ระยะทางประมาณ 1,000 เมตร ถ้าสมาชิกท่านใดมีมติเห็นชอบยกมือค่ะ 

มติที่ประชุม  - มีมติเห็นชอบ  11  เสียง  
   - ไม่เห็นชอบ   -  เสียง  
   - งดออกเสียง   1  เสียง 
   เมื่อเวลา 14.00 น. 

นางมะลิวรรณ์ สุพร บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ดิฉันขอเชิญที่ประชุมทุกท่านพักรับประทานอาหารว่างค่ะ                      
(ประธานสภาฯ)  

ที่ประชุมสภาฯ  - รับทราบ – 

พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 14.10 น.      

เริ่มประชุมต่อ  เวลา 14.20 น. 

นางมะลิวรรณ์ สุพร 3.6 ญัตติ เรื่องพิจารณาซ่อมแซมถนนลูกรังสี่แยกหน้าบ้านนายสมพร แก้วดี ไปถึง       
(ประธานสภาฯ)  สามแยกใต้อ่างห้วยหินลาด 
   (นายอรัณย์ธรรม ค านนท์ รองประธานสภาเทศบาลต าบลดงเย็น) ผู้เสนอญัตติ 
   ขอเชิญท่านอรัณย์ธรรม ค านนท์ รองประธานสภาเทศบาลต าบลดงเย็น  เสนอญัตติ              
   ต่อที่ประชุมค่ะ  

นายอรัณย์ธรรม ค านนท์  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ท่านปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล        
(รองประธานสภาฯ) ต าบลดงเย็น และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายอรัณย์ธรรม ค านนท์ รองประธานสภา
   เทศบาลต าบลดงเย็น ขอเสนอญัตติเรื่องพิจารณาซ่อมแซมถนนลูกรังสี่แยกหน้าบ้าน          
   นายสมพร แก้วดี ไปถึงสามแยกใต้อ่างห้วยหินลาด เพราะว่าถนนเส้นนี้มีถนนขาดประมาณ    
   3 – 4 จุด และในช่วง 2 – 3 วันที่ผ่านมาก็มีชาวบ้านเกิดอุบัติเหตุคือนางทอง ได้ขับขี่          
   รถมอเตอร์ไซค์ตกลงไป กระผมจึงได้เสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาฯ ขอฝากท่านประธาน       
   ผ่านไปยังคณะผู้บริหารได้พิจารณาด าเนินการเป็นการเร่งด่วนต่อไป ขอบคุณครับ 

นางมะลิวรรณ์ สุพร ขอขอบคุณท่านอรัณย์ธรรม ค านนท์ มากค่ะ วาระนี้ มีที่ประชุมท่านใดจะน าเรียนเพ่ิมเติม      
(ประธานสภาฯ)  เชิญค่ะ 

นายอุทิน จันทะโสม กราบเรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ท่านปลัด และสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพ     
(นายกเทศมนตรีต าบล ทุกท่าน ส าหรับญัตติเรื่องพิจารณาซ่อมแซมถนนลูกรังสี่แยกหน้าบ้านนายสมพร แก้วดี        
ดงเย็น)   ไปถึงสามแยกใต้อ่างห้วยหินลาด ตรงนี้ผมก็ของรับ ส าหรับถนนเส้นนี้ผมก็เคยผ่าน ไป – มา 
   ก็อยากให้พ่ีน้องประชาชนรออีกสักหน่อย หลังฝนต้นแล้ง และรองบประมาณต่างๆเข้ามา    
   ก็จะได้รีบด าเนินการให้ ตรงนี้ผมก็จะขอรับหลักการไว้ ถ้ามีงบประมาณ หรือโครงการใหม่    
   เข้ามาจะได้พิจารณาด าเนินการต่อไปขอบคุณครับ 
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นางมะลิวรรณ์ สุพร ขอบคุณท่านนายกอุทิน จันทะโสม มากค่ะ วาระนี้ มีที่ประชุมท่านใดมีข้อสงสัย หรือต้องการ         
(ประธานสภาฯ)  สอบถามเพ่ิมเติมเชิญค่ะ 

ที่ประชุมสภาฯ  - ไม่มี - 

นางมะลิวรรณ์ สุพร เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดน าเรียนเพ่ิมเติม ดิฉันขอมติที่ประชุมเห็นชอบญัตติ เรื่องพิจารณา
(ประธานสภาฯ)  ซ่อมแซมถนนลูกรังสี่แยกหน้าบ้านนายสมพร แก้วดี ไปถึงสามแยกใต้อ่างห้วยหินลาด          
   ถ้าสมาชิกท่านใดมีมติเห็นชอบยกมือค่ะ 

มติที่ประชุม  - มีมติเห็นชอบ  11  เสียง  
   - ไม่เห็นชอบ   -  เสียง  
   - งดออกเสียง   1  เสียง 
   เมื่อเวลา 14.35 น. 

นางมะลิวรรณ์ สุพร 3.7 ญัตติ เรื่องพิจารณาก่อสร้างถนนใหม่เส้นนายายกองแก้ว ไปถึงหนองประมง        
(ประธานสภาฯ)  บ้านโคกตะแบง ระยะทางประมาณ 500 เมตร      
   (นายสุขสวัสดิ์ ดีดวงพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเย็น) ผู้เสนอญัตติ 
   ขอเชิญท่านสุขสวัสดิ์ ดีดวงพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเย็น เสนอญัตติต่อที่ประชุมค่ะ 
 
นายสุขสวัสดิ์ ดีดวงพันธ์  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ท่านปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล        
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) ต าบลดงเย็น และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสุขสวัสดิ์ ดีดวงพันธ์ สมาชิกสภา     
   เทศบาลต าบลดงเย็น เขต 2 ขอเสนอญัตติเรื่องพิจารณาก่อสร้างถนนใหม่เส้นนายายกองแก้ว 
   ไปถึงหนองประมง บ้านโคกตะแบง ระยะทางประมาณ 500 เมตร ส าหรับถนนเส้นนี้           
   ได้ขึ้นคันคูไว้เรียบร้อยแล้ว จึงอยากขอให้น าหินลูกรังไปลง เพ่ือให้การสัญจร ไป – มา          
   ได้สะดวกขึ้น กระผมจึงได้เสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาฯ ขอฝากท่านประธานผ่านไปยัง      
   คณะผู้บริหารได้พิจารณาด าเนินการต่อไป ขอบคุณครับ 

นางมะลิวรรณ์ สุพร ขอขอบคุณท่านสุขสวัสดิ์ ดีดวงพันธ์ มากค่ะ วาระนี้ มีที่ประชุมท่านใดจะน าเรียนเพ่ิมเติม      
(ประธานสภาฯ)  เชิญค่ะ 

นายวิวัฒน์ชัย เรชิวงค์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพทุกท่าน     
(ปลัดเทศบาลฯ)  ส าหรับญัตติ เรื่องพิจารณาก่อสร้างถนนใหม่เส้นนายายกองแก้ว ไปถึงหนองประมง             
   บ้านโคกตะแบง ระยะทางประมาณ 500 เมตร  ส าหรับถนนเส้นนี้ก็จะให้ทางกองช่าง      
   ออกไปดูก่อน ถ้าขึ้นคูไว้แล้ว ก็เหลือแค่เอาหินลูกรังไปใส่  ถ้ามติสภาฯให้ความเห็นชอบแล้ว    
   ก็จะให้น าเข้าแผนไว้ ขอน าเรียนเพิ่มเติมเพียงเท่านี้ครับ 

นางมะลิวรรณ์ สุพร ขอขอบคุณท่านปลัดวิวัฒน์ชัย เรชิวงค์ มากค่ะ วาระนี้  มีที่ประชุมท่านใดจะน าเรียนเพ่ิมเติม      
(ประธานสภาฯ)  เชิญค่ะ 

ที่ประชุมสภาฯ  - ไม่มี – 
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นางมะลิวรรณ์ สุพร เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดน าเรียนเพ่ิมเติม ดิฉันขอมติที่ประชุมเห็นชอบญัตติ เรื่องพิจารณา
(ประธานสภาฯ)  ก่อสร้างถนนใหม่เส้นนายายกองแก้ว ไปถึงหนองประมงบ้านโคกตะแบง ระยะทางประมาณ 
   500 เมตร ถ้าสมาชิกท่านใดมีมติเห็นชอบยกมือค่ะ 

มติที่ประชุม  - มีมติเห็นชอบ  11  เสียง  
   - ไม่เห็นชอบ   -  เสียง  
   - งดออกเสียง   1  เสียง 
   เมื่อเวลา 14.55 น. 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง อ่ืนๆ (ถ้ามี) 

นามะลิวรรณ์ สุพร  วาระนี้มีท่านใดจะน าเรียนเพิ่มเติมเชิญค่ะ       
(ประธานสภาฯ)  

นายอุทิน จันทะโสม กราบเรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ท่านปลัด และสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพ     
(นายกเทศมนตรีฯ) ทุกท่าน ส าหรับวาระนี้ พอดีท่านนายอ าเภอโทรมา คือวันที่  11 กันยายน 2566                
   จะมีกิจกรรมเดิน - วิ่ง ซึ่งจัดงานที่ไร่ภาสทอง ให้สิทธิ์ 20 คน เสื้อจ านวน 20 ตัว ขอให้ท่าน
   สมาชิก และคณะผู้บริหารทุกๆท่านเข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่  11 กันยายน 2566               
   จะมีหนังสือก าหนดการแจ้งให้ทราบอีกอีกทีหนึ่ง ขอน าเรียนเพิ่มเติมเพียงเท่านี้ครับ 

นางมะลิวรรณ์ สุพร ขอบคุณท่านนายกอุทิน จันทะโสม มากค่ะ วาระนี้ มีที่ประชุมท่านใดมีข้อสงสัย หรือต้องการ         
(ประธานสภาฯ)  สอบถามเพ่ิมเติมเชิญค่ะ 

นางจุฑารัตน์ กลางประพันธ์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ท่านปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล        
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) ต าบลดงเย็น และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางจุฑารัตน์ กลางประพันธ์ สมาชิกสภา     
   เทศบาลต าบลดงเย็น เขต 1 ส าหรับวาระนี้อยากน าเรียนสอบถามเกี่ยวกับเรื่องการกู้เงินทุน
   ส่งเสริมกิจการเทศบาล ตามที่มีการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2               
   ประจ าปี 2566 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 วาระที่ 4.1 เรื่องขออนุญาตกู้เงินทุน      
   ส่งเสริมกิจการเทศบาล เพ่ือมาท าโครงการก่อสร้าง และท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวน        
   44 โครงการ เป็นเงิน 21 ,800 ,000 บาท อยากเรียนถามท่านประธานผ่านไปยัง           
   คณะผู้บริหารว่า ณ ปัจจุบันนี้เงินกู้ดังกล่าวได้มาหรือยังค่ะ เพราะเพ่ือนๆสมาชิกทุกท่าน 
   รวมถึงตัวดิฉันมีความสงสัยว่าเงินที่น ามาพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนทุกวันนี้      
   ได้มาจากงบประมาณของปี 66 หรือว่าเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ขอน าเรียนสอบถาม
   เพ่ิมเติมเพียงเท่านี้ค่ะ 

นางมะลิวรรณ์ สุพร ขอบคุณท่านจุฑารัตน์ กลางประพันธ์ มากค่ะ วาระนี้ มีที่ประชุมท่านใดมีข้อสงสัย หรือต้องการ        
(ประธานสภาฯ)  สอบถามเพ่ิมเติมเชิญค่ะ 

นายวิวัฒน์ชัย เรชิวงค์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพทุกท่าน     
(ปลัดเทศบาลฯ)  ส าหรับโครงการเงินกู้เทศบาลที่ส่งไป ทางกองทุนเขาก็อนุมัติเรียบร้อยแล้ว  
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   ขั้นตอนต่อไปก็คือให้เราส่งเรื่องหาผู้รับจ้างได้บางส่วน ก็ได้ส่งไปท าสัญญากู้เงินแล้ว                
   ประมาณ 3 ครั้ง เพราะบางครั้งเราก็ท าไปสัญญาละ 5 – 6 โครงการ ณ ปัจจุบัน                 
   ก็เหลือส่งไปให้กองทุนท าสัญญาเงินกู้ประมาณ 21 โครงการ ซึ่งท าสัญญากับกองทุนไปแล้ว 
   3 ครั้ง จ านวน 23 โครงการ ก็อยู่ในระหว่างการท า เพราะตอนนี้อยู่ในช่วงหน้าฝน ก็จะล้าช้า             
   ส าหรับการช าระหนี้ก็จะเริ่มจ่ายในปีหน้าก็มีเวลาอีก 12 เดือน ไม่เกินเดือนเมษายน           
   เขาให้เวลาท า 1 ปี ขอน าเรียนให้ทราบเพียงเท่านี้ครับ 

นางมะลิวรรณ์ สุพร ขอขอบคุณท่านปลัดวิวัฒน์ชัย เรชิวงค์ มากค่ะ วาระนี้ มีที่ประชุมท่านใดจะน าเรียนเพ่ิมเติม      
(ประธานสภาฯ)  เชิญค่ะ 

นางสาวพรสวรรค์ ดีดวงพันธ์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ท่านปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล        
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) ต าบลดงเย็น และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสาวพรสวรรค์ ดีดวงพันธ์ สมาชิกสภา     
   เทศบาลต าบลดงเย็น เขต 1 ส าหรับวาระนี้ดิฉันก็ขอฝากถนนบ้านดิฉันทั้ ง 3 เส้น                
   จะมีตรงหน้าบ้านนายสมยศ เป็นบริเวณที่เขาถมดินใหม่จะมีปัญหา  ถ้ามีงบประมาณ           
   ในส่วนไหน หรือโครงการใหม่เข้ามาก็ขอฝากท่านพิจารณาด าเนินการต่อไปขอบคุณค่ะ 

นางมะลิวรรณ์ สุพร ขอขอบคุณท่านพรสวรรค์ ดีดวงพันธ์ มากค่ะ วาระนี้ มีที่ประชุมท่านใดจะน าเรียนเพ่ิมเติม      
(ประธานสภาฯ)  เชิญค่ะ 

นายวิวัฒน์ชัย เรชิวงค์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพทุกท่าน     
(ปลัดเทศบาลฯ)  ส าหรับตรงหน้าบ้านนายสมยศ จะให้ทางกองช่างออกไปดูให้ ถ้าสมมุติว่ามันเป็นแอ่งเล็กๆ      
   ก็จะเอาคอนกรีตไปเทให้ และตรงถนนเส้นไปบ้านเหล่าคามเสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถใช้    
   ในการเดินทาง ไป – มา ได้แล้ว ขอน าเรียนเพิ่มเติมเพียงเท่านี้ครับ 

นางมะลิวรรณ์ สุพร ขอขอบคุณท่านปลัดวิวัฒน์ชัย เรชิวงค์ มากค่ะ วาระนี้ มีที่ประชุมท่านใดจะน าเรียนเพ่ิมเติม      
(ประธานสภาฯ)  เชิญค่ะ 

นางสาวพรสวรรค์ ดีดวงพันธ์ ก็ขอฝากอีกหนึ่งเรื่องตรงหน้าบ้านของดิฉันเองเป็นหลุมเป็นบ่อชาวบ้านก็ฝากมาค่ะ 
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) ถ้าฝนหยุดตกแล้ว ก็อยากให้พิจารณาด าเนินการแก้ไขให้ ขอบพระคุณค่ะ        

 นางมะลิวรรณ์ สุพร ขอขอบคุณท่านพรสวรรค์ ดีดวงพันธ์ มากค่ะ วาระนี้ มีที่ประชุมท่านใดจะน าเรียนเพ่ิมเติม      
(ประธานสภาฯ)  เชิญค่ะ 

ที่ประชุม  -ไม่มี- 

นามะลิวรรณ์ สุพร  ถ้าไม่มีที่ประชุมท่านใดน าเรียนเพ่ิมเติม ดิฉันขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม      
(ประธานสภาฯ)  ในครั้งนี้ ดิฉันขอปิดการประชุมค่ะ 

ปิดประชุม  เมื่อเวลา 15.30 น.        
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     (ลงชื่อ)    ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

     (นายพงศ์รพี  ดีดวงพันธ์) 
          เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

    (ลงชื่อ)    ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

     (นางฐนิดา  ดีดวงพันธ์) 
      เลขานุการสภาเทศบาลต าบลดงเย็น 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลดงเย็น สมัยสามัญ สมัยที่ 3   
ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 แล้วเห็นว่าถูกต้องทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็น
หลักฐาน 

    (ลงชื่อ)    ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
          (นายสมบูรณ์  จูมนา) 

   
    (ลงชื่อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                        (นางสาวพรสวรรค์ ดีดวงพันธ์) 

   
    (ลงชื่อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
            (นายวิลัย พันทะ) 

  
        (ลงชื่อ)    กรรมการและเลขานุการตรวจรายงานการประชุม 
                            (นายจันหอม ดีดวงพันธ์) 

รายงานฉบับนี้สภาท้องถิ่นได้รับรองแล้ว ประธานสภาเทศบาลต าบลดงเย็น จึงลงนามไว้ในรายงานการประชุม 

      (ลงชื่อ)   ประธานสภาเทศบาลต าบลดงเย็น 
        (นางมะลิวรรณ์ สุพร) 

 

 

 


